



ที่ จบ ๐๐๑๗.๕/ว ๓๐๗

ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
ถนนเลียบบนิน จบ ๒๒๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดจันทบุรี รอบการประเมินครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดจันทบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. กรอบระยะเวลาดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถกำกับติดตามการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และนำผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน และการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น

ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินครั้งที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) แล้ว ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดจันทบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด จังหวัดจันทบุรีจึงให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดจันทบุรี สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๓. จัดทำแบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด ที่จังหวัดจันทบุรี กำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ จำนวน ๒ ชุด ส่งให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดจันทบุรี ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อเสนอให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีที่กำกับดูแลส่วนราชการ พิจารณา และให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น และจะได้นำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญระดับจังหวัดจันทบุรีต่อไป

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ หากส่วนราชการใดมีผู้รับการประเมินได้รับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับพอใช้ และต้องปรับปรุง ขอให้ทำบันทึกรับรองผลการประเมินผลและชี้แจงถึงเหตุผลที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับการประเมินผลในระดับพอใช้ หรือต้องปรับปรุง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้คณะกรรมการกั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับจังหวัดจันทบุรี มีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ และเป็นหลักฐานและเหตุผลในการยืนยันผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้นั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกรอบระยะเวลาที่จังหวัดจันทบุรี กำหนดโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวิทย์ ทองแย้ม)

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร ๐ ๓๙๓๐ ๒๖๖๓ ต่อ ๓๔๗๑๕

โทรสาร ๐ ๓๙๓๑ ๒๗๘๘